

Số: /BC-BPC

Kon Tum, ngày tháng năm

BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả thẩm tra các báo cáo trình Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 5.

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra 09 nội dung (gồm 06 báo cáo của UBND tỉnh và 03 báo cáo của các ngành Tòa án, Viện Kiểm sát, Cục Thi hành án dân sự tỉnh) thuộc lĩnh vực Ban phụ trách trình tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XII. Ban Pháp chế tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra với các nội dung chủ yếu sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Qua thẩm tra, Ban nhận thấy các báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan Tòa án nhân dân (TAND), Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND), Cục THADS tỉnh trình tại kỳ họp đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự lãnh đạo, chỉ đạo của bộ ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Báo cáo của các cơ quan, đơn vị đã đánh giá đầy đủ các mặt công tác; UBND tỉnh và các ngành đã cơ bản thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra; những mặt còn hạn chế, khuyết điểm, khó khăn, vướng mắc đã được xác định rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Ban Pháp chế thống nhất với báo cáo của UBND tỉnh, TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh trình tại kỳ họp.

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT QUA THẨM TRA

Qua thẩm tra các báo cáo Ban nhận thấy về ưu điểm vẫn là chủ yếu trong các hoạt động công tác về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tuy nhiên còn có một số mặt hạn chế, khuyết điểm, Ban nhấn mạnh và đề nghị UBND tỉnh, TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh quan tâm chỉ đạo, cụ thể như sau:

1. Đối với các báo cáo của UBND tỉnh:

1.1. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 25/5/2023).

Qua thẩm tra báo cáo và theo dõi tình hình thực tiễn trên địa bàn toàn tỉnh

cho thấy công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính - kế toán; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý và sử dụng đất tại một số đơn vị, địa phương có mặt chưa tốt, còn dễ xảy ra vi phạm¹; việc phát huy vai trò tự kiểm tra, giám sát nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm kịp thời phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động tự kiểm tra còn nhiều mặt hạn chế; dư luận về tình trạng những nhiễu, tiêu cực “*tham nhũng vặt*” trong khu vực hành chính, dịch vụ công vẫn còn xảy ra. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo:

- Tiếp tục đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, thực hiện tốt các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về PCTN, TC². Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch tài chính công trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải chuyển đổi theo quy định; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ trong thực thi công vụ.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về PCTNTC tại cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý. Thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; công khai, minh bạch các kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật để các cơ quan, tổ chức và Nhân dân theo dõi, giám sát.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc kiểm tra, phát hiện, xử lý tình trạng “*tham nhũng vặt*” tại các đơn vị, địa phương, nhất là trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy³.

- Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án tham nhũng, tiêu cực, đất đai, quản lý, bảo vệ rừng, ma túy...; kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế cụ thể về bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị.

1.2. Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri (Báo cáo số 153/BC-UBND ngày 29/5/2023).

Qua thẩm tra, Ban nhận thấy vẫn còn một số kiến nghị nhiều lần của cử tri nhưng chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng giải quyết dứt điểm nên cử tri tiếp tục kiến nghị, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch,

¹ Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử lý với tổng số tiền sai phạm 1.610.684.899 đồng và 1.404,7 m² đất

² Nhất là Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, Kết Luận số 12-KL/TW ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ “ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng những nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc” và các văn bản khác có liên quan.

³ Công văn số 697-CV/TU ngày 20/12/2018 và Công văn số 709-CV/TU ngày 28/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

giao thông, thủy lợi hỗ trợ, đền bù; một số kiến nghị chỉ mới dừng lại ở việc đã chỉ đạo xem xét giải quyết, chưa xác định thời gian giải quyết nên tính thuyết phục chưa cao; việc thông tin các nội dung mà cử tri kiến nghị đã được các cấp, các ngành giải quyết, trả lời còn hạn chế, chủ yếu thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri định kỳ của đại biểu. Ban đề nghị:

- Đối với UBND tỉnh:

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổng hợp, tiếp thu và giải quyết kiến nghị của cử tri đảm bảo các nội dung trả lời, giải quyết phải chính xác, kịp thời, đúng thẩm quyền, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân. Quyết liệt hơn trong chỉ đạo giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền nhưng chưa giải quyết dứt điểm, dẫn đến cử tri còn kiến nghị nhiều lần.

Kiến nghị với các đơn vị, bộ, ngành Trung ương sớm xem xét, giải quyết những nội dung kiến nghị của cử tri vượt thẩm quyền của tỉnh.

Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thông tin kịp thời về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri dễ theo dõi, giám sát, nắm bắt kịp thời; tránh tình trạng cử tri thiếu thông tin nên kiến nghị nhiều lần.

- Đối với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả giám sát của MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân đối với công tác giải quyết kiến nghị của cử tri. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, giải thích, vận động Nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật và tham gia giải quyết tốt các kiến nghị từ cơ sở.

- Đối với Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh:

Phát huy trách nhiệm của đại biểu trong việc thông tin, tuyên truyền, giải thích những vấn đề cử tri kiến nghị và những nội dung đã được cấp có thẩm quyền trả lời, giải quyết theo quy định.

Thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền, giải thích về chủ trương, chính sách của việc thực hiện các dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự đồng thuận của người dân khi triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường giám sát việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri của cơ quan có thẩm quyền. Tổng hợp, phân loại kiến nghị của cử tri theo Quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-TTHĐND ngày 16/8/2021 của Thường trực HĐND tỉnh.

1.3. Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (Báo cáo số 146/BC-UBND ngày 23/5/2023).

Đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến đất đai, nhà cửa của người dân còn phát sinh nhiều⁴. Trách nhiệm của cơ quan quản lý, chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã trong chỉ đạo, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân có nơi chưa thật sự quyết liệt và hiệu quả. Kỹ năng, nghiệp vụ của một số cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo còn hạn chế. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo:

Tiếp tục quán triệt, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng, quy hoạch, đất đai, xây dựng..., các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Tăng cường công tác đối thoại; giải quyết kịp thời, triệt để các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quy hoạch sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người dân theo quy định của pháp luật, tránh việc công dân có đơn khiếu kiện bức xúc, kéo dài.

Quan tâm bố trí cán bộ, công chức có đủ năng lực, kinh nghiệm làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là cán bộ, công chức cấp cơ sở.

1.4. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật (Báo cáo số 168/BC-UBND ngày 09/6/2023)

Công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm và chưa triệt để; các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường ở một số địa phương còn mang tính hình thức; tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm lừa đảo, trộm cắp, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, số người nghiện ma túy tổng hợp có chiều hướng tăng; công tác nắm tình hình, phòng ngừa xã hội đôi lúc chưa chặt chẽ; việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm còn vi phạm về trình tự, thủ tục trong quá trình giải quyết nguồn tin⁵. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo:

⁴ Đơn khiếu nại: Đất đai, nhà cửa 12 đơn; Đơn tố cáo: Đất đai, nhà cửa 01 đơn; Đơn kiến nghị, phản ánh: đất đai, nhà cửa 303 đơn.

⁵ Theo Báo cáo số 328/BC-VKS ngày 29/5/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Qua công tác kiểm sát phát hiện một số vi phạm như: Số thụ lý tin báo thiếu 01 vụ; biên bản ghi lời khai của người tham gia tố tụng Cơ

- Chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Tuyên truyền mạnh mẽ về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các giao dịch trên không gian mạng, về đầu tư tiền ảo, ngoại tệ “tín dụng đen”, về tác hại của ma túy... để nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân.

- Thực hiện tốt các phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động liên lạc, móc nối, âm mưu xâm nhập, phá hoại của các thế lực thù địch; tăng cường lực lượng bám cơ sở, nắm bắt tình hình kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tốt các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự xã hội phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở, không để tạo thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

- Thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa với mục tiêu làm giảm tội phạm và vi phạm pháp luật; mở các chuyên án đấu tranh trấn áp tội phạm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc nổi lên về các loại tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế, môi trường, tham nhũng, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao... Đẩy nhanh tiến độ điều tra những vụ án, vụ việc nổi cộm, trọng điểm, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm.

- Triển khai đồng bộ các kế hoạch, biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; thực hiện tốt công tác phòng chống xuất nhập cảnh trái phép.

- Có giải pháp khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã nêu trong báo cáo của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế.

1.5 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 111/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh (Báo cáo 160/BC-UBND ngày 01/6/2023).

Các nội dung chất vấn đã được UBND tỉnh, các sở ngành liên quan trả lời cụ thể cho từng đại biểu⁶ và đã được đại biểu chất vấn, HĐND tỉnh thống nhất tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 4. Tuy nhiên, qua thẩm tra và ý kiến của các vị đại biểu, các Ban của HĐND tỉnh, Ban nhận thấy vẫn còn một số nội dung đại biểu chất vấn chưa được thể hiện trong báo cáo của UBND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh bổ sung và làm rõ một số nội dung sau:

- Về Dự án cấp nước sinh hoạt tại thị trấn Sa Thầy (*chưa thể hiện trong Báo cáo số 160/BC-UBND của UBND tỉnh*).

- Về công tác quản lý, bảo vệ rừng và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn hạn chế, khuyết điểm (*nội dung này đã được HĐND tỉnh và*

quan CSĐT không giải thích quyền và nghĩa vụ 02 hồ sơ; lấy lời khai của người dưới 18 tuổi nhưng quá hai giờ làm việc; sử dụng số tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm theo mẫu cũ; Phân loại nguồn tin chưa đầy đủ các cột mục theo quy định; Phân loại nguồn tin không đúng mẫu quy định.

⁶ Tại báo cáo số: 160/BC-UBND, ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh và các văn bản gửi riêng cho từng đại biểu chất vấn.

Thường trực HĐND tỉnh giám sát trong 6 tháng đầu năm 2023). Đề nghị bổ sung:

+ Kết quả xử lý hình sự 02 vụ án phá rừng xảy ra tại Tiểu khu 708 và 709 lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H'Drai và Tiểu khu 692 lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy quản lý.

+ Kết quả xử lý hình sự đối với 03 vụ việc theo Báo cáo 160/BC-UBND của UBND tỉnh (*thời gian xảy ra vụ việc, đối tượng, kết quả điều tra, truy tố, xét xử*).

+ Kết quả trồng rừng năm 2022 (*đánh giá rõ diện tích trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán, tỷ lệ cây sống; những hạn chế bất cập chưa được khắc phục, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan*).

- Bổ sung kết quả kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân có liên quan đến những thiếu sót, chậm trễ về các nội dung mà đại biểu HĐND tỉnh chỉ ra.

*** Trong thời gian tới đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo:**

- Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các văn bản của Trung ương; các nghị quyết của Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh và các văn bản chỉ đạo khác liên quan đến thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các Chỉ số cấp tỉnh.

- Tăng cường thu hút đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để tiếp nhận, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các dự án đầu tư vào tỉnh được triển khai đúng tiến độ, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng; nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ của lực lượng làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ và phát triển rừng; kịp thời xem xét kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân khi để xảy ra sai phạm. Khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập trong việc chấp hành pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ rừng; thi hành Luật Đất đai về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo kết quả giám sát của HĐND và Thường trực HĐND tỉnh.

- Chỉ đạo các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh, khẩn trương xây dựng kế hoạch với lộ trình cụ thể và quyết liệt hơn thực hiện lời hứa, cam kết của mình trước HĐND tỉnh.

* Đề nghị các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh nhất là đại biểu có ý kiến chất vấn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc theo dõi, giám

sát các nội dung trả lời của UBND tỉnh và các cơ quan liên quan, kịp thời phản ánh đến Thường trực HĐND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

2. Báo cáo của TAND tỉnh (Báo cáo số 35/BC-TA ngày 31/5/2023)

Công tác xét xử các vụ án hình sự, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình còn xảy ra tình trạng vi phạm trong việc áp dụng pháp luật và đã được Viện kiểm sát kháng nghị, kiến nghị⁷. Còn có vụ việc bản án bị huỷ sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán. Đề nghị TAND tỉnh quan tâm chỉ đạo:

- Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp trọng tâm mà Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh đã đề ra.

- Kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm đã nêu trong báo cáo và những nội dung đã được Viện Kiểm sát kiến nghị; đồng thời, đề ra các giải pháp chủ động phòng ngừa các vi phạm có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động của Tòa án. Hạn chế án bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác áp dụng pháp luật, bảo đảm thống nhất đúng quy định; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong quá trình giải quyết các loại vụ án; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; nâng cao hiệu quả việc thực hiện cải cách hành chính tư pháp.

- Tiếp tục tổ chức xét xử lưu động các vụ án nổi cộm, trọng điểm, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án tham nhũng, tiêu cực, đất đai, quản lý, bảo vệ rừng, ma túy... nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn.

- Tăng cường công tác hòa giải và đối thoại tại Tòa án nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ án dân sự, hành chính bằng thỏa thuận của các bên.

- Đẩy mạnh cải cách tư pháp, bảo đảm tính độc lập của Tòa án theo thẩm quyền xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương; thực hiện tốt các phiên tòa xét xử trực tuyến theo hướng dẫn của TAND tối cao và Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội.

3. Báo cáo của VKSND tỉnh (Báo cáo số 328/BC-VKS ngày 29/5/2023).

⁷ Theo Báo cáo số 328/BC-VKS ngày 29/5/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự, phát hiện 03 bản án có vi phạm trong áp dụng pháp luật; kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, phát hiện 04 quyết định, bản án có vi phạm và có kiến nghị khắc phục.

Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố vẫn còn xảy ra tình trạng Tòa án trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung⁸. Đề nghị VKSND tỉnh quan tâm chỉ đạo:

- Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội⁹ và Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát Nhân dân năm 2023¹⁰.

- Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát chặt chẽ hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại... và công tác thi hành án dân sự; không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

- Tăng cường hoạt động kiểm sát công tác tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm của Công an cấp xã; kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động...; kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

- Xây dựng kế hoạch kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan tư pháp.

- Tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho công chức ngành kiểm sát; nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa; kháng nghị, kiến nghị kịp thời đối với những vi phạm của cơ quan tư pháp theo quy định của pháp luật.

4. Báo cáo công tác THADS của Cục THADS tỉnh (Báo cáo số 59/BC-CTHADS ngày 12/6/2023).

Công tác tham mưu của các Chi cục THADS đối với hoạt động của Ban chỉ đạo THADS cấp huyện còn chậm; sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành của địa phương với Cơ quan THADS chưa tích cực, nhất là các lĩnh vực liên quan đến đất đai, tài chính, ngân hàng. Công tác tuyên truyền pháp luật về THADS còn hạn chế, chưa có chuyên đề, chưa phối hợp tốt với các đơn vị, địa phương liên quan, chủ yếu lồng ghép trong các hoạt động thi hành án nên hiệu quả chưa cao. Đề nghị Cục THADS quan tâm chỉ đạo:

- Tăng cường công tác chỉ đạo đảm bảo thực hiện đúng các quy định về trình tự, thủ tục thi hành án; hoàn thành các chỉ tiêu về THADS, THAHC được cấp có thẩm quyền giao.

- Khắc phục kịp thời hạn chế, khuyết điểm đã nêu trong báo cáo và qua công tác giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh¹¹; tích cực giải quyết các vụ

⁸ Tòa án trả hồ sơ điều tra để bổ sung 02 vụ/02 bị can, chiếm 1,08% (chỉ tiêu của ngành cho phép không quá 3%).

⁹ Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.

¹⁰ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSNDTC về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023.

¹¹ Báo cáo số 11/BC-BPC ngày 18/4/2023 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

việc trọng điểm, phức tạp, nhất là các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản đối với các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, tiền và tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thi hành án nhất là các vụ việc liên quan đến xử lý vật chứng; vụ việc liên quan đến quy trình kê biên vốn góp chưa được pháp luật quy định¹².

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, tổ chức, công dân.

III. VỀ Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH

UBND tỉnh, TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh đã có báo cáo tiếp thu, giải trình về ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế gửi đến kỳ họp. Ban Pháp chế thống nhất về các nội dung tiếp thu, giải trình của UBND tỉnh, TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh.

Ban Pháp chế báo cáo HĐND tỉnh xem xét./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đơn vị: TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Trần Bá Tuấn

¹² Thi hành án đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 3 tại huyện Kon Plông.